

กีฬายช.ยันใช้สนามโคราชจัดยิงปืน

มนตรี โชพันธ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์ กล่าวสรุปความคืบหน้าเรื่องความพร้อมของสนามแข่งขันของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายช.เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” ที่ จ.มหาสารคาม ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-29 มี.ค. 56 ซึ่งได้ร่วมหารือกับตัวแทนของแต่ละสมาคมกีฬาของจังหวัดมหาสารคามเรื่องความพร้อมของสนาม

ความคืบหน้าล่าสุด “ตอนนี้ได้หารือกับตัวแทนของทั้ง 36 ชนิดกีฬา ของทางจ.มหาสารคาม ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 ชนิดกีฬาที่ยังมีปัญหา และยังไม่พร้อม ในขณะที่หลายชนิดกีฬาก็ยังมีขาด อย่างเช่นเรื่องของไฟที่จะต้องเข้าไปเพิ่ม ส่วนเรื่องสนามแบริดมินตัน ตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะใช้ที่หอประชุมของม.มหาสารคาม ซึ่งจะลดลงเหลือ 3 คอร์ต และต้องเพิ่มในเรื่องของไฟให้สว่างกว่านี้ ซึ่งทางม.มหาสารคาม ก็รับไปดำเนินการ และอีกกีฬาที่ต้องเรียกหารือกันก็คือ กีฬาแฮนด์บอล ซึ่งสนามที่จัดแข่งขันก็คือ ที่สถาบันพลศึกษามหาสารคาม แต่ว่าขนาดสนามนั้นไม่ได้มาตรฐาน แต่ถ้าจะย้ายมาจัดที่อนุบาลมหาสารคาม นั้นก็จะมีปัญหาเรื่อง

คน ซึ่งจะมีปัญหาเวลาเล่น จึงต้องมาหารือกันอีกที เพื่อหาสถานที่การแข่งขันใหม่

ส่วนเรื่องปัญหาเรื่องสนามยิงปืน จากการที่ได้พูดคุยในตอนแรก เรื่องของกฎสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติที่ออกมาใหม่ ว่าจะต้องใช้เป้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้ทางเจ้าภาพหรือว่า จะย้ายกีฬานัดนี้ไปจัดแข่งขันที่สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย แทนที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งตอนแรกใช้เป็นสนามแข่งขัน แต่เป็นเป้ากระดาษดีหรือไม่ พอมาหารือกันกีฬายิงปืนเราเองได้หลายมิติมาก เพราะถ้าเราจะทุ่มให้แต่ละจังหวัดสร้างสนามยิงปืนใหม่ที่มีเป้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้งบกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ถ้าจะให้ไปจัดที่กรุงเทพมหานคร ก็จะทำให้กีฬายิงปืนในต่างจังหวัดไม่มีการพัฒนา ดังนั้นในครั้งนี้อาจตัดสินใจร่วมกันว่าจะจัดที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเป้ากระดาษ โดยจะยึดตามกฎของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติเดิมไปก่อน และคงต้องหารือกับสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งในอนาคตเราคงต้องปรับตัวเข้าหากัน เพื่อที่จะให้เจ้าภาพของแต่ละจังหวัดสามารถจัดการแข่งขันได้ในกีฬาเกือบทุกประเภท อนาคตอาจจะต้องใช้ระบบคิดภาค เพื่อคู่ศักยภาพของแต่ละจังหวัด ก่อนจะจัดการแข่งขัน

จากนี้ก็ต้องรอวันที่ 20 ก.พ. 56 นี้ ที่จะมีการประชุมจับสลากสาย ซึ่งจะประชุมกันที่ส่วนกลาง และทางจังหวัดมหาสารคาม เขาน่าจะรู้งบประมาณที่แน่นอน หลังจากนั้นเขาก็คงดำเนินการในเรื่องของสนามกีฬาให้สมบูรณ์ ซึ่งหลังจากที่ประชุมแล้วทางกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ก็จะทำงานร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยกันดำเนินงานการจัดการแข่งขัน มหาสารคามเกมส์ ให้พร้อมที่สุดก่อนจะเริ่มทำการแข่งขันระหว่าง 18-29 มี.ค. นี้